

Gi i thi u  
Gi i thi u

Dis n th gi i Vi t Nam



# Vịnh Hạ Long



Nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long là một phần vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển cửa thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần cửa huyện đảo Vân Đồn.

Đây là vùng tập trung dày đặc các đảo đá có phong cảnh ngoạn mục và nhiều hang động đẹp nổi tiếng là vùng trung tâm Di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long, bao gồm vịnh Hạ Long và một phần vịnh Bái Tử Long. Vùng Di sản thiên nhiên được thế giới công nhận có diện tích 434 km<sup>2</sup> bao gồm 775 đảo, như một hình tam giác với 3 đỉnh là đảo Đầu Gỗ (phía tây), hồ Ba Hầm (phía nam), đảo Cống Tây (phía đông) vùng kế bên là khu vực đệm và di tích danh thắng quốc gia được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng năm 1962.

# Th a Thiên - Hu



Thờ Thiên Huế là nơi hấp dẫn du khách, ngoài sự đa dạng về cảnh quan, thiên nhiên còn là nơi lưu trữ, bảo tồn những giá trị văn hoá cung đình gồm hệ thống thành quách, cung điện, lăng cấm và cả một kho tàng âm nhạc của các vua triều Nguyễn

Đây là thành phố duy nhất trong nước vẫn còn giữ được dáng vẻ của một thành phố thời trung cổ và nguyên vẹn kiến trúc của một nền quân chủ

# Phố Hội An



Thị xã Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn. Nơi đây xưa kia đã có một thời nổi tiếng với tên gọi Faifoo mà các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Italia v.v.. đã biết đến từ thế kỷ 16, 17. Từ thời đó, thương cảng Hội An đã thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông Nam Á, một trong những trạm đỗ chính của thương thuyền vùng Viễn Đông.

# Một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh ở Thừa Thiên - Huế



Chùa Thiên Mụ



Nhà thờ dòng Chúa Cứu thế



Đồi Vọng Cảnh



Phá Tam Giang

# Thánh địa Mỹ Sơn



Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 70 km về phía tây nam, cách Trà Kiệu khoảng 10 km về phía tây trong một thung lũng kín đáo.

Mỹ Sơn là thánh địa Ấn Độ giáo của vương quốc Chăm-pa. Những dòng chữ ghi trên tấm bia sớm nhất ở Mỹ Sơn, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 4 cho biết vua Bhadresvara đã xây dựng một ngôi đền để dâng cúng vua thần Siva-Bhadresvara. Hơn hai thế kỷ sau đó, ngôi đền đầu tiên được xây dựng bằng gỗ đã bị thiêu huỷ trong một trận hỏa hoạn lớn.



# Phong Nha-Kẻ Bàng



*Giấu mình trong núi đá vôi được che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới, Phong Nha giờ đây đã trở nên nổi tiếng bởi sự hào phóng của tạo hoá đã ban tặng cho vùng đất này một hệ thống hang động thật lộng lẫy với con sông ngầm được xác định là dài nhất thế giới.*

**Động nằm ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, cách thị xã Đồng Hới 50 km về phía tây bắc.**

# Cồng chiêng Tây Nguyên



*Hãy ngược thời gian để tận hưởng một đêm Khan đích thực với sự giao cảm, siêu thoát giữa chúng ta và các thần linh. Hãy trầm mình trong không gian nguyên sơ để đối thoại với những tượng nhà mồ; và hãy đóng lại một chiếc khố rồi cùng nhau nhảy múa để tìm lại diện mạo của mình trong buổi hồng hoang. Và từ trong sâu thẳm, hãy lắng nghe cồng chiêng ngân lên những âm thanh vĩnh cửu của đại ngàn...*



Chúc mừng năm mới vui vẻ .